
sþ. 390. Fyrirspurn [198. máll
til fjármálaráðherra um húseignina Laugavegi 166 (Víðishúsið).

Frá Jóhönnu Sigurðardóttur.

1. Hve mikill er kostnaður orðinn við húseignina ?
Óskað er sundurliðunar á heildarkostnaði: a) kaupverð, b) viðgerðarkostnaður,
e) annar kostnaður og gjöld.

2. Hve mikill er áætlaður kostnaður við að koma öllu húsinu í nothæft ástand?
(Verðlag jan. 1981.)

3. Hverjar eru áætlanir varðandi viðgerðarframkvæmdir og nýtingu húsnæðisins?
4. Hverjar eru áætlaðar greiðslur fyrir leiguhúsnæði ríkisstofnana og ráðuneyta á

árinu 1981? (Kostnaður vegna menntamálaráðuneytis sérstaklega tilgreindur.)
Skriflegt svar óskast.


